

Sáng ngày 26/5/2023 Trường THCS Lương Thế Vinh đã long trọng tổ chức “Lễ tổng kết năm học” nhằm đánh giá lại những kết quả mà nhà trường đã đạt được. Nhìn chung, năm học 2022- 2023 đã thành công tốt đẹp, trường THCS Lương Thế Vinh đạt được các chỉ tiêu đầu năm đã đề ra, tiếp tục là đơn vị dẫn đầu trong mọi phong trào về nề nếp cũng như học tập của huyện nhà.

Về dự với buổi “Lễ tổng kết” của nhà trường, có ông Đào Đức Hoàn - Thường vụ đảng ủy, phó bí thư, Chủ tịch UBND xã Xuân Phú, bà Trịnh Thị Thùy Trâm- Bí thư đoàn thanh niên xã Xuân Phú. Về phía Hội phụ huynh học sinh có sự hiện diện của: Bà Trần Thị Tâm – Hội trưởng Hội Phụ huynh cùng toàn thể CB, GV, NV và các em học sinh trong toàn trường.

Mở đầu buổi lễ tổng kết là các tiết mục văn nghệ chào mừng.





Một năm học đã khép lại, đó là lúc các thầy cô nhìn lại những thành quả của mình sau một năm học. Những ngày tháng miệt mài bên trang giáo án, những bài giảng sinh động lý thú, những ánh mắt thơ ngây hồn nhiên và những cái nhìn âu yếm tất cả đã tạo thành dấu ấn của một nền giáo dục nói chung và của trường THCS Lương Thế Vinh nói riêng. Để nhìn lại những kết quả đạt được trong năm học 2022 - 2023 của tập thể trường THCS, tiếp theo chương trình, thầy Phạm Anh Tuấn – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường lên đọc Báo cáo tổng kết năm học 2022 – 2023.



Ngay sau đó là phần tuyên dương, trao thưởng cho các tập thể và học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2022-2023 nhằm động viên tinh thần toàn thể cán bộ, thầy cô, học sinh nhà trường tiếp tục phát huy trong năm học tới.





**TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC**





Trước khi bế mạc lễ tổng kết, đại diện cho toàn thể học sinh niên khóa 20-23, em Thùy Linh - học sinh lớp 9B, thay mặt cho 106 học sinh khối lớp 9, đã chia sẻ những cảm xúc trước khi rời xa trường, gửi tới các thầy cô những lời tri ân chân thành nhất và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến những người bạn đồng trang lứa.



Để thể hiện tình cảm, sự biết ơn với thầy, cô giáo đã dìu dắt các em học sinh khi ngồi học dưới mái trường THCS Lương Thế Vinh, chị Đặng Thị Oanh, thay mặt cho tất cả phụ huynh khối lớp 9 lên tặng hoa và quà lưu niệm cho thầy, cô.



Buổi “ Lễ Tổng kết năm học 2022-2023” đã diễn ra thành công tốt đẹp; chính thức khép lại một năm học với biết bao cảm xúc và dấu ấn khó phai. Xin chúc các thầy cô giáo và các bạn học sinh có những ngày nghỉ hè thật tuyệt vời.

Nguồn: Hải Yến